

รมช.เกษตรฯตรวจน้ำท่วมยโสธร-อุบลฯ มอบถุงยังชีพให้ประชาชนพื้นที่ส.ป.ก.

รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนภาคอีสานพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ส.ป.ก.แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพันเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยพายุโซนร้อนโพดุลและพายุคาจิกิ ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยในเบื้องต้นได้มีการมอบถุงยังชีพ และจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์จะร้องทุกข์ หรือขอคำปรึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้เข้าใช้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน โดยในส่วนของจังหวัดยโสธร เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนและประสพอุทกภัยเช่นเดียวกับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก็ได้มีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย และจัดตั้งศูนย์ช่วย



เหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่วัดกลางศรีไตรภูมิ อ.เมือง จ.ยโสธร สำหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส.ป.ก. ยโสธร ได้ร่วมรับเรื่องราວร้องทุกข์และรับแจ้งรายงานความเสียหายจากเกษตรกรที่อยู่เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. ณ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านสิงห์ท่า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์จะร้องทุกข์ หรือขอคำปรึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้เข้าใช้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาคอขวด เทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลให้ความช่วยเหลือพร้อมกันนั้น นายกรัฐมนตรียังได้เตือนประชาชนที่อาศัยลุ่มน้ำชี น้ำมูล ระวังพายุพลังของสัตว์เลื้อยคลานที่ปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การมีศูนย์รับเรื่องให้ความช่วยเหลือในทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยการนำจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับเกษตรกรได้